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ทัศนะของเลขาธิการอาเซียนต่อการเตรียมความพร้อม


เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
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นักวิจัย 
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	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	2558	เป็นการ

ร่วมมือกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		

10	ชาติ	อันได้แก่	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	

ไทย	บรูไน	เวียดนาม	ลาว	เมียนมาร์	และกัมพูชาร่วมมือกัน

ใน	3	เสาหลัก	คือ		1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน	(ASEAN	Securi ty	Community	-	APSC)	

2 .ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	

Community	-	AEC)	และ	3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน	(ASEAN	Socio-Culture	Community	-	ASCC)	

ภายใต้กฎบัตรอาเซียน	(ASEAN	Charter)	ซึ่งเปรียบเสมือน

รัฐธรรมนูญของอาเซียน	ที่มีการลงนามของทั้ง	10	ชาติ		

ในปี	2552	เพื่อเป็นการกำหนดหลักการและข้อปฏิบัติ		

ที่ประเทศสมาชิกจะยึดถือร่วมกัน	(กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ,	2554	น.7)	โดยมีสำนักเลขาธิการอาเซียน	

สำนักงานใหญ่ที่กรุงจาการ์ต้า	ประเทศอินโดนีเซีย	ทำหน้าที่

เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก

ทั้ง	10	ประเทศ	และระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศ		

คู่เจรจา	โดยมีเลขาธิการอาเซียน	(ASEAN	Secretary-

General)	เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	ซึ่งจะต้องได้รับ

การแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	โดยมีวาระการดำรง

ตำแหน่ง	5	ปีที่ไม่สามารถต่ออายุได้	บนพื้นฐานของการ

หมุนเวียนตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศ

สมาชิก	โดยคำนึงตามความสมควรถึงความซื่อสัตย์สุจริต	

ความสามารถ	รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ	และความ

เท่าเทียมกันทางเพศ	(กฏบัตรอาเซียน	ข้อ	11)	ปัจจุบันผู้ดำรง

ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน	คือ	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	

ตัวแทนจากประเทศไทย	(เข้ารับตำแหน่งเมื่อ	1	มกราคม	

2551)	กล่าวได้ว่า	ดร.สุรินทร์	เป็นบุคคลสำคัญของประเทศ		

ที่ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในองค์กรสากลที่มีความสำคัญยิ่งและ

เป็นผู้มีบทบาทผลักดันกฏบัตรอาเซียนให้เกิดการบังคับใช้จริง

ในปี	2552	

	 ในฐานะของผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน			

ดร.สุรินทร์		พิศสุวรรณ	จึงได้รับเกียรติให้เป็นองค์ปาฐกในงาน

สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาเซียน	ในการให้ความรู้	

ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมของไทยในประเด็นต่าง	

ๆ	มากมาย	ด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับทักษะการ

สื่อสารที่ดีเยี่ยม	ทำให้ได้รับการยอมรับและความสนใจจาก		

ผู้ ร่ วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก	ประกอบกับภาพลักษณ์		

ของ	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	ไม่ใช่แค่เพียงเลขาธิการอาเซียน		

ที่เป็นชาวไทยเพียงอย่างเดียว	ยังมีภาพลักษณ์อื่น	ๆ	เกี่ยว

เนื่องและทับซ้อนกันด้วย	เช่น	การเป็นคนภาคใต้	อาจารย์	

นักการเมือง	นักการทูต	(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศปี	2535-2538	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศระหว่างปี	2540-2544)	รวมไปถึงการเป็นชาวมุสลิม		

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น	1	ใน	500	มุสลิมที่มีอิทธิพลของโลก	

(จากหนังสือ	“The	500	Most	Influential	Muslims-

2009”)และเป็นอันดับ	1	ของชาวมุสลิมที่มีอิทธิพลของไทย	

(เว็บไซต์โอเคเนชั่นดอทเน็ต,	2552)	นอกจากนี้	ดร.สุรินทร์	

พิศสุวรรณ	ยังเป็นประธานการประชุม		AMRON	(ASEAN	

Muslim	Research	Organization	Network)	ซึ่งเป็น

เครือข่ายองค์กรวิจัยมุสลิมแห่งอาเซียน	อีกด้วย	(เว็บไซต์

มุสลิมไทยโพสต์,	2553)		

				 ด้วยเหตุนี้เอง	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	จึงมีทัศนะ

มุมมองต่อการเตรียมความพร้อมของคนไทยต่อการเข้า		

สู่ประชาคมอาเซียนหลากหลายมิติ	ซึ่งน่าสนใจและเป็น

ประโยชน์ กั บผู้ คนจำนวนมาก	ดั งนั้ นบทความนี้ จึ งมี

วัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมและวิเคราะห์ทัศนะของ	ดร.สุรินทร์	

พิศสุวรรณ	ดังกล่าวในเบื้องต้น		เพื่อที่คนไทยจะได้มีความ

ตื่นตัว	มีความรู้ความเข้าใจ	และสามารถรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในป	ี2558	ที่จะมาถึงนี้ได้	โดยเนื้อหา

จะแบ่งออกเป็น	3	ด้านด้วยกัน	คือ	ด้านการเมืองและความ

มั่นคง	ด้านเศรษฐกิจ	และด้านสังคมและวัฒนธรรม			
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ด้านการเมืองและความมั่นคง  
	

	 ทัศนะของเลขาธิการอาเซียนที่มีต่อประเด็นด้าน

การเมืองและความมั่นอาเซียน	ผู้เขียนขอสรุปเป็น	4	ประเด็น

หลักดังนี้	

	 1. การแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาค	ในประเด็นนี้

เลขาธิการอาเซียนให้ความเห็นว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่าง

ประเทศจะกระทบต่อประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาคด้วย	ดังนั้น

หนทางที่จะแก้ไขหรือยุติปัญหาข้อพิพาทต่าง	ๆ	คือจะต้อง

อาศัยความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน	เพื่อช่วยเหลือ

ในการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการทูต	หากไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้	ประชาคมโลกจะเข้ามาทำหน้าที่นี้แทน	

ซึ่งจะทำให้ยิ่งเกิดความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นไปอีก	แต่วิธี

การที่จะอาศัยความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

ตามทัศนะของเลขาธิการอาเซียนก็ไม่สามารถทำได้	เห็นได้ชัด

ในกรณีปัญหาทะเลจีนใต้คู่กรณีคือประเทศจีน	ไต้หวัน	และ		

4	ประเทศสมาชิกอาเซียน	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	มาเลเซีย	

และบรูไน	ที่เป็นการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนหมู่เกาะ		

ในทะเลจีนใต้	(เว็บไซค์เดลินิวส์,	5	ส.ค.55)	ในการประชุม

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	ครั้งที่	45	ที่กรุงพนมเปญ	

ประเทศกัมพูชา	ประเด็นนี้ได้กลายเป็นประเด็นหลักของการ

ประชุม	เวียดนามและฟิลิปปินส์ต้องการให้อ้างอิงเหตุการณ์

การเผชิญหน้าในทะเลจีนระหว่างเรือรบ-เรือประมง	ของจีน

กับสองประเทศ	แต่กัมพูชามองว่าไม่ควรระบุความขัดแย้ง

ทวิภาคีลงในแถลงการณ์ 	และท้ายที่สุดก็ ไม่สามารถมี

แถลงการณ์ปิดประชุมร่วมกันที่จะมีข้อเสนอเพื่อหาข้อยุตินี้ได้	

ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้อง

รีบเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วนว่าควรจะวางกรอบการแก้ไขข้อ

พิพาทนี้ให้ชัดเจนว่า	ประเด็นใดควรเป็นเรื่องทวิภาคีและ

ประเด็นใดควรเป็นเรื่องที่ต้องเจรจาบนเวทีระหว่างประเทศ	

เพราะความขัดแย้งทางการเมืองและความมั่นคงที่เกิดขึ้นนี้

กระทบต่อการแสดงความร่วมมือและความสามารถของ

อาเซียนที่จะแข่งขันบนเวทีโลก		

	 2 .  ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ

ประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาร์ ประเด็นนี้เลขาธิการ

อาเซียนให้ความเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เกิดแก่เมีย

นมาร์โดยตรงเพียงอย่างเดียว	เพราะเมื่อเกิดเป็นประชาคม

อาเซียนแล้ว	โลกก็จะกดดันให้อาเซียนมีวิธีการจัดการกับเมีย

นมาร์ในเรื่องนี้ด้วย	แต่ด้วยความหลากหลายทั้งทางชาติพันธ์	

วัฒนธรรม	ศาสนา	ที่แตกต่างกันมากของอาเซียน	จึงเป็นไป

ได้ยากที่ เมื่ อ เกิดข้อพิพาท	ข้อขัดแย้งหรือปัญหาใด	ๆ	

จะสามารถ	ออกกฏหรือมาตรการมาเพื่อบังคับให้ชาติสมาชิก

ปฏิบัติตาม	ในทัศนะของเลขาธิการอาเซียน	วิธีการแก้ปัญหาที่

ดีที่สุดจึงไม่ใช่การตั้งกฏเกณฑ์หรือมาตรการบังคับอย่างตายตัว	

แต่เป็นการประนีประนอม	การมีข้อตกลงที่ยืดหยุ่น	(Flexible	

Engagement)	ต่างหาก	จึงจะสามารถประคับประคองความมี

เสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคได้	ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ

ทำหน้าที่ตามกฏบัตรอาเซียนที่ระบุไว้ว่าหน้าที่ของเลขาธิการ

อาเซียนคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ด้วยวิธีการทางการทูต		

แต่ผู้เขียนเห็นว่าการมีข้อตกลงที่ยืดหยุ่นกับเมียนมาร์นี้	ควรมี

การทบทวนอย่างรอบด้านถึงผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทย		

ที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาร์	เช่น	ปัญหาเรื่องคนอพยพ	

ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน	เป็นต้น	อีกทั้งการ		

ที่จะก้าวเข้าไปช่วยเหลือจัดการในประเทศเมียนมาร์นั้น		

อยู่ในขอบเขตของการเป็นการช่วยเหลือทางสิทธิมนุษยชนหรือ

อาจถูกมองว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจอธิปไตย	ซึ่งในส่วน

ประเด็นหลังนี้อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งหรือความตึงเครียด

ทางด้านกำลังทหารได้	

	 3. ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีของประเทศ

ไทยเรื่องข้อพิพาทในประเด็นเขาพระวิหารกับกัมพูชา	

ดร.สุรินทร์	ให้ความเห็นว่าควรแก้ปัญหาด้วยเรื่องของวิชา

เทคนิคแผนที่	ลดความเป็นการเมือง	ไม่ใช้ความเป็นชาตินิยม

จึงจะแก้ปัญหาได้	แต่ถ้ามองย้อนกลับไปในสมัยที่พรรค		

เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเมื่อปี	2551	เมื่อเกิดข้อพิพาทเรื่อง		

เขาพระวิหารขึ้นมา	พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านใน		

ขณะนั้นก็นำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นการเมืองและใช้ความ

เป็นชาตินิยมในการเรียกร้องเช่นกัน	อีกทั้ ง เมื่ อพรรค

ประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลในปีเดียวกัน	ปัญหาความขัดแย้งนี้

ก็ได้ขยายวงกว้างเป็นการปะทะกันด้วยกำลังทหาร	ทำให้

กัมพูชานำเรื่องเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	

ได้ มี มติ ให้ อา เซี ยนดำ เนินการ โดยให้ อิ น โดนี เซี ย เป็น		

ผู้สังเกตการณ์	และขยายผลเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศอีกครั้ง	(เว็บไซค์มติชนออนไลน์,	2555)	ในฐานะ		

ของ	ดร.สุรินทร์	ที่ปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์	

อีกทั้งเป็นอดีตส.ส.ของพรรคหลายสมัย	และอดีตรัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศ	ทำให้ความรู้สึกต่อการแก้ปัญหา		

เขาพระวิหารดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกันกับแนวทางที่ให้

ทัศนะไว้ว่าการแก้ปัญหาข้อพิพาทควรกระทำกันแต่ภายใน

ภูมิภาค	ไม่ให้บุคคลหรือองค์กรระดับสากลเข้ามาช่วยแก้และ

แก้ปัญหาด้วยการเจรจาด้วยวิธีทางการทูต	ซึ่งจากเหตุการณ์		

ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการเมืองอย่างแท้จริง		

			 4 .	การแก้ข้อกฏหมายของไทย	นอกจากนี้ ใน
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ประเด็นเรื่องข้อกฏหมายของไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

มาตรา	190		ที่ต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งใช้ระยะ

เวลาในการพิจารณาหลายเดือน	ดร.สุรินทร์	มีความเห็นว่า

ควรปลดล็อกออกให้ได้ในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อการ

คล่องตัวในการตัดสินใจเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไทยต้องใช้

ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โดยได้เสนอแนะให้

กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทและ

อำนาจหน้าที่มากขึ้นในการดำเนินการ	ผู้เขียนเห็นด้วยกับการ

แก้ไขกฎหมายมาตรานี้เป็นเรื่องที่ดี	แต่ก็คงเป็นไปได้ยาก	

เหตุผลหนึ่งคือเรื่องของการเมืองของไทยที่ยังคงเต็มไปด้วย

ความวุ่นวายและแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน	

 

ด้านเศรษฐกิจ	

	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้	ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	หรือ		AEC	ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมาก	ในเรื่องนี้	

ดร.สุรินทร์	เลขาธิการอาเซียน	ได้ให้ความรู้ความเข้าใจและ		

มีมุมมองในประเด็นดังกล่าวที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย		

ในหลายด้ าน	ซึ่ งกล่ าว ได้ ว่ า เป็นประเด็นที่ ในทุ ก เวที		

ที่เลขาธิการอาเซียน	จะได้กล่าวถึงเสมอในประเด็นดังต่อไปนี้	

	 1. การรวมตัวเป็นตลาดการค้าและการเปิดการค้า

เสรี	เลขาธิการอาเซียนจะเน้นย้ำถึงสิ่งที่สำคัญคือการขยายตัว

ของเศรษฐกิจ	ตลาดการค้า	การลงทุนจะเป็นตลาดเดียว	

ซึ่งจะขยายขนาดของไทยมากกว่าเดิมถึง	10	เท่า	และ	GDP	

โดยรวมของทั้ง	10	ประเทศ	มีมูลค่ามากถึง	2	ล้านล้าน	

ดอลล่าร์สหรัฐต่อป	ีซึ่งการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนนี้	ทำให้มีอำนาจต่อรองจากเวทีโลกมากขึ้น	มีโอกาส

และความท้าทายใหม่ๆ	มากขึ้นตามไปด้วย	ดังนั้นประเทศไทย

จะต้องเตรียมคน	เตรียมธุรกิจให้พร้อมทั้งทางด้านคุณภาพ	

ประสิทธิภาพ	เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขยาย

การเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติได้	ในทัศนะของเลขาธิการ

อาเซียน	ภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่มีกำลังและความสามารถ

ในการแข่งขันที่ดีอยู่แล้ว	แต่สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นและช่วยเหลือ		

คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	หรือ	SMEs	ที่ภาครัฐต้อง

ให้การสนับสนุนออกมาตรการช่วยเหลือให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้

สามารถประกอบกิจการได้อย่างอยู่รอดและเติบโต	อีกทั้ง

อาเซียนยังมีการดำเนินการกับคู่เจรจากับกลุ่มประเทศนอก

ภูมิภาคอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	ญี่ปุ่ น 	จีน	 เกาหลี ใต้ 	อินเดีย	

ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	ซึ่งในทัศนะของเลขาธิการ

อาเซียนมองว่านี่คือโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่เป็น

ประโยชน์อย่างมาก	ผู้เขียนขอเสนอแนะเพิ่มเติมถึงประเด็น

เรื่องการเปิดเสรีการค้าอีกมุมหนึ่งคือ	ในการเปิดเสรีตลาด

สินค้านั้น	ไทยอาจต้องแลกกับเงื่อนไขต่าง	ๆ	นอกการผลิต	

เช่น	การเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา		

ในส่วนนี้ไทยควรต้องตระหนักให้ดีถึงการต้องเตรียมพร้อม

รับมือกับเรื่องดังกล่าว	ในกรณีการคุ้มครองสิทธิบัตรยา	ซึ่งเอ็น

จีโอออกมาคัดค้านอย่างมาก	โดยอ้างว่าหากคุ้มครองสิทธิ		

ให้บริษัทยาต่างชาติ	คนไทยจะไม่สามารถนำสูตรยานั้นมาผลิต

ยาสามัญออกขายในราคาถูกได้	และจะทำให้คนไทยเข้าไม่ถึง

ยารักษาโรค	(เว็บไซค์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,	19	พ.ย.55)	

โดยประเด็นนี้	อาจมองได้	2	มุมคือ	การที่บริษัทยาจะสามารถ

คิดค้นยารักษาโรคก็ได้ใช้เงินเพื่อการลงทุนค้นคว้าวิจัย	การไม่

คุ้มครองสิทธิบัตรที่ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานี้เป็นเรื่อง

ที่ไม่ถูกต้อง	แต่อีกมุมหนึ่งผู้เขียนเห็นว่าการแสดงออกของกลุ่ม

เอ็นจีโอที่แสดงถึงความเป็นห่วงเรื่องการเข้าถึงยาที่มีราคา

แพงก็เป็นสิ่งที่ควรต้องรับฟังและหาหนทางแก้ไขเช่นเดียวกัน		

	

	 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	

ในทัศนะของเลขาธิการอาเซียน	คุณภาพของสินค้าและการ

บริการเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญที่จะเป็นปัจจัย		

ในการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ	เพราะเมื่อเป็นการ		

เปิดประชาคมอาเซียนแล้ว	จะไม่มีประเด็นกีดกันสินค้าด้วย

กำแพงภาษีตามข้อกำหนดตามกฎบัตรอาเซียนที่กำหนด		

ให้ ในปี 	2558	ภาษีสินค้าระหว่าง	10	ประเทศเป็น	0	

แต่การกีดกันสินค้าก็ยังคงเกิดขึ้น	ในรูปแบบของข้อกำหนด		

ในด้านคุณภาพ	ขนาด	สี	ส่วนผสมที่ไม่ได้รับอนุญาต	ฯลฯ		

ดังนั้นภาคการผลิตต้องพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าให้มี

คุณภาพเพื่อเอาชนะการกีดกันนี้	โดยมุ่งเน้นการลงทุนระยะ

ยาวอย่ า ง 	 เ ช่ น 	การวิ จั ยและพัฒนา 	 ( r e sea r ch 	&	

development)	การออกแบบ	(design)	เป็นต้น	เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของสินค้าในการแข่งขัน	สำหรับภาคบริการจะต้อง

เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย	เพราะคนในอาเซียนเป็นชนชั้นกลาง		

ที่ขยายตัวมากขึ้น	คนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของที่พักอาศัย	การศึกษา	การบริการสุขภาพ	เป็นต้น	

การพัฒนาในส่วนภาคบริการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง	ดังนั้น

การสร้างคุณภาพในด้านการบริการจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ

เศรษฐกิจไทย	เพราะมีพื้นฐานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	แต่ต้องเพิ่ม

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้สามารถติดต่อสื่อสารกับ		

ผู้ที่จะมารับบริการจากเราด้วย	เพราะถ้าหากจะมุ่งเน้นในภาค

ของการลงทุนในด้านแรงงานแล้ว	อาจจะเป็นปัจจัยที่ถูกจำกัด

มากขึ้น	เพราะนักลงทุนจะเลือกลงทุนในประเทศที่มีค่าจ้าง
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แรงงานถูกกว่าประเทศไทย	เช่น	เมียนมาร์	ลาว	อินเดีย	จีน	

เป็นต้น	ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นด้วยกับทัศนะของเลขาธิการ

อาเซียนเป็นอย่างยิ่ง	และอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตระหนักถึง	

คือเมื่อค่าจ้างแรงงานของไทยสูงขึ้น	ควรต้องมีมาตรการ		

เฝ้าระวังเรื่องของการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน		

ที่อาจใช้โอกาสนี้เข้ามาหาทางประกอบอาชีพในไทย	ซึ่งการ		

ไม่มีมาตรการใด	ๆ	กำหนดหรือดูแลด้านนี้โดยเฉพาะอาจนำ

มาสู่ปัญหาแรงงานผิดกฏหมาย	ปัญหาสาธารณสุข	และปัญหา

สังคมอื่น	ๆ	ได้	

	 	 	 3 .  การ เปิ ดตลาดแรงงาน เสรี 	นอกจากนี้	

ดร.สุรินทร์	จะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีข้อตกลง		

ยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ	(MRA)	ซึ่งกำหนดเงื่อนไข

เรื่องการศึกษาและประสบการณ	์ให้สามารถมีการเคลื่อนย้าย

การประกอบอาชีพได้อย่างเสรี	โดยที่ขยายโอกาสให้กลุ่ม		

นั กวิ ชาชีพ ใน	7 	สาขาวิ ชาชีพ เบื้ อ งต้น ได้ แก่ 	แพทย์	

ทันตแพทย์	พยาบาล	วิศวกร	สถาปนิก	นักบัญชี	นักสำรวจ	

ให้สามารถมีโอกาสย้ายไปทำงานยังประเทศต่างๆ	ในภูมิภาค

ได้ง่ายขึ้น	มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้น	และมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้	เลขาธิการอาเซียนเน้นย้ำให้ประเทศไทย

ต้องพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	เพื่อจะไปแข่งขัน

กับตลาดแรงงงานประเทศอื่นๆและเรื่ องที่สำคัญที่สุด		

คือ	จะต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อที่จะสื่อสารทำความ

เข้าใจกับผู้อื่นได้	ในประเทศไทยมีกฎที่ระบุว่าบุคคลที่เข้า

มาทำงานในประเทศไทยจะต้องสอบใบอนุญาตภาษาไทย	

ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นในการกีดกันเรื่องการประกอบอาชีพ	

จึงต้องระวังเรื่องการละเมิดข้อตกลงและเรื่องกฏบัตรของ

อาเซียนด้วย	ผู้เขียนคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักถึงสำหรับ

ประเทศไทยคือ	เมื่อมีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น	

นักวิชาชีพที่มีความสามารถของไทยเหล่านี้ก็จะเคลื่อนย้ายไป

ทำงานเพื่อให้ได้ค่าจ้างที่สูงขึ้น	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะ

ขาดแคลนบุคลากรของไทยได้	ดังนั้นควรต้องเร่งผลิตบุคลากร

วิชาชีพเหล่านี้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศ

และในภูมิภาคด้วย	โดยที่จุดเริ่มต้นควรเป็นหน้าที่ของโรงเรียน

ที่ต้องแนะแนวทางการศึกษาสำหรับวางแผนการเรียนเพื่อ

ประกอบอาชีพในอนาคตให้สามารถมีทางเลือกและใช้

ประโยชน์จากการเปิดเสรีวิชาชีพได้อย่างเต็มที่	

	 จะเห็นได้ว่า	เลขาธิการอาเซียนได้มีมุมมองต่อทาง

ด้านเศรษฐกิจ	และการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีทักษะทั้ง

ทางด้านวิชาชีพ	เป็นการให้ความรู้ความกระจ่างที่เห็นภาพได้

ชัด	แต่ถ้ามองถึงในเรื่องการวางแผนเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เตรียมพร้อมในระดับชาตินั้นเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาล	

ทั้งเรื่องการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	การพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขัน	การพัฒนาฝีมือแรงงาน	หรือการ

ทำความตกลงกับกลุ่มประเทศคู่เจรจา	เป็นต้น	ผู้เขียนเห็นว่า

ในด้านเศรษฐกิจนี้	ดร.สุรินทร์	ได้ทำให้คนไทยเกิดความเข้าใจ

และตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น	แต่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่จะเกิดขึ้น

ได้อย่างไรนั้น	ต้องขึ้นอยู่กับการทำงานของรัฐบาลเป็นหลักผู้

ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ดำเนินการที่จะต้องสั่งการและกำหนด

ทิศทางของประเทศอย่างแท้จริง	

	

ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 	

	 ประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนี้	ประกอบไป

ด้วยหลายเรื่อง	เช่น	การศึกษา	การท่องเที่ยว	การกีฬา	

ศิลปวัฒนธรรม	เป็นต้น	ในส่วนของประเด็นที่เลขาธิการ

อาเซียนจะกล่าวถึงเสมอในการให้ประเทศไทยได้เตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	มีรายละเอียดดังหัวข้อต่อ

ไปนี้	

	 1. การศึกษา	สถาบันการศึกษาจะต้องปรับรูปแบบ

การเรียนการสอนให้รู้จักคิดตามหลักการเหตุผล	คิดวิเคราะห์	

แก้ปัญหาเป็น	ต้องจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	ไม่ใช่

การสอนในรูปแบบเดิมคือการจดจำข้อมูล	จดจำแต่ตัวเลข		

อีกต่อไป	ระบบการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมี

ความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะต้องปรับตัวให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูล

ข่าวสาร	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		เพื่อที่จะได้เพิ่ม

ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีความสามารถในการ

แข่งขันทั้งในเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้	อีกทั้งสถาบันการ

ศึ กษาต้ องปลู กฝั งการ เรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต 	 (L i f e 	 l ong	

education)	ให้มีการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ	เพื่อให้มี

ทางเลือกที่จะปรับตัวในการที่จะสามารถที่จะประกอบอาชีพได้	

3	-	4	อาชีพ	การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพเพียงอาชีพเดียว

ตลอดชีวิต	จะเป็นการเสียโอกาสที่เปิดกว้างจากอาเซียน	

ดังนั้นต้องเตรียมคนของเราให้มีความพร้อม	มีความสามารถ

ทั้งทักษะด้านวิชาชีพและทักษะด้านภาษา	ต้องมีการแนะแนว

วางแผนการศึกษาอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ	เพราะอนาคต

ของประเทศจะอยู่รอดหรือจะแข่งขันกับคนอื่นได้หรือไม่	

ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง		

	 2. การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ	คือ	

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยตลอดจนเด็กและ

เยาวชนของชาติที่เป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ	

ที่จะต้องมีประสิทธิภาพ	สามารถใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลความ
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รู้ใหม่	ๆ	และสามารถนำไปใช้เพื่อการเจรจาต่อรองติดต่อ

สื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งการดำเนินชีวิตและการประกอบ

อาชีพได้	เพราะภาษาอังกฤษถูกกำหนดใช้เป็นภาษาทางการ

ของอาเซียน	(กฎบัตรอาเซียน	หมวด	10	ข้อ	34)	และทักษะ

ภาษาอังกฤษนี้จะเป็นกุญแจทองในการไขสู่อนาคตสำหรับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์และโลกยุคอาเซียน	

ในประเด็นนี้เลขาธิการอาเซียนให้ความสำคัญอย่างมากและ

เสนอแนะต่อรัฐบาลให้กำหนดทักษะภาษาอังกฤษเป็นวาระ

แห่งชาติ	ผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวคิดนี้อย่างมากเพราะถึงเวลา

แล้วที่ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่าง

จริงจัง	เพราะจากผลการวิจัยของบริษัทเอคดูเคชั่น	เฟิร์ส	ที่ได้

จัดอันดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษจาก	54	ชาติ		

ทั่วโลก	ปรากฎว่าไทยอยู่ในอันดับที่	53	มีความสามารถของ

การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำ	(เว็บไซต์ไทยรัฐ,	4	พ.ย.55)	

ทั้งที่ในหลักสูตรการศึกษาของไทยมีการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล	แสดงให้เห็นถึงว่าเราเองก็ตระหนัก

ถึงความสำคัญและความจำเป็นของภาษาอังกฤษ	แต่จำนวนปี

ของการเรียนกลับไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพและความสามารถ

ของทักษะภาษาอังกฤษนี้ได้เลย	ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตร	

วิธีการเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ไขความอ่อนด้อย		

ด้านนี้ได้	ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็เร่งดำเนินการนโยบายนี้		

แต่ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าผลสำเร็จจะเกิดขึ้นระยะเวลาอันใกล้หรือ

ไม่	และประเด็นที่เลขาธิการอาเซียนแนะให้ภาษาอังกฤษเป็น

วาระแห่งชาตินั้น	นับได้ว่าเป็นแนวคิดที่ดี	แม้ว่ายังไม่มีเสียง

ตอบรับจากรัฐบาลอย่างชัดเจน	แต่คาดหวังว่าการตื่นตัวเรื่อง

ประชาคมอาเซียน	จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษให้ดีขึ้นกว่าเดิม		

	 3. การพัฒนาอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน		

เลขาธิการอาเซียนมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ	การที่

เป็นประชาคมอาเซียน	เราจะต้องเข้าใจความแตกต่าง

หลากหลาย	เคารพให้เกียรติและช่วยหลือห่วงใยซึ่งกันและกัน	

ซึ่งการยอมรับและการเข้าใจในความแตกต่างต่างนี้จะช่วย

ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	และช่วยบรรเทาข้อพิพาท

ความขัดแย้งต่าง	ๆ	ได้	แต่ทั้งนี้การที่มีอัตลักษณ์ของอาเซียน	

จะต้องไม่ลืมตัวตนรากเหง้าของตนเองเด้วยด้วย	สิ่งใดที่		

ดีงามก็ยังต้องรักษาไว้	เช่น	การอ่อนน้อม	ความมีน้ำใจ	

ความกตัญญู	เป็นต้น	นอกจากนี้	ดร.สุรินทร์	ยังมีความเห็น		

ที่ว่าอัตลักษณ์ของอาเซียนเป็นสิ่งที่ต้องบังเกิด	เพราะเมื่อรวม

ตัวกันเป็นประชาคมแล้วอัตลักษณ์อาเซียนจะเป็นสิ่งหลอม

รวมและยึดเหนี่ยวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข	

ดังเนื้อเพลงอาเซียนตอนหนึ่งที่กล่าวว่า	we	dare	to	dream,	

and	we	care	to	share	ในประเด็นนี้ผู้เขียนมีความเห็น

ว่าการที่จะสร้างหรือหาอัตลักษณ์ของอาเซียนนั้นเป็นเรื่อง		

ที่ค่อนข้างยาก	เพราะความแตกต่างของชาติพันธุ์	ศาสนา	

และวัฒนธรรมของทั้ง	10	ประเทศแตกต่างกันมาก	การที่		

จะหาจุดร่วมหรือสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันให้มีความเป็นพลเมือง

อาเซียนนั้นดูเหมือนว่าคงต้องใช้ระยะเวลา	เพื่อสั่งสมเพาะบ่ม

อัตลักษณ์ความเป็นอาเซียนให้บังเกิด	แต่ผู้เขียนสนับสนุน

ความเห็นของเลขาธิการอาเซียนในประเด็นที่ว่าจะต้องเคารพ

และให้เกียรติในความแตกต่างหลากหลายและช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน	เพราะนี่ เป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่อย่างสันติ		

ของสังคมมนุษย์อย่างแท้จริง	

	 4. การปรับตัวของชาวมุสลิม	ในฐานะผู้นำคนหนึ่ง

ของชาวมุสลิม	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	ได้แสดงมุมมองเกี่ยว

กับสังคมมุสลิมและระบบการศึกษาของมุสลิมในประเทศไทย

ไว้อย่างน่าสนใจว่า	ชาวมุสลิมต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าเทียม

คนอื่น	ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมปรับตัว	จัดการกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก	การเงินแบบอิสลาม	วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	รักษาสมดุลอย่าให้สุดโต่ง	แต่จุดอ่อนของ

มุสลิมอาเซียน	คือ	ยังปรับตัวไม่ได้	เมื่อปรับตัวไม่ได้ก็นำไป		

สู่ความตึงเครียดขัดแย้งต่าง	ๆ	เช่น	ปัญหาความขัดแย้งใน

มินดาเนา	อาเจะห์	บอเนียว	หมู่เกาะโมลุกู	และจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	(เว็บไซต์ประชาไท,	2553)	โรงเรียนปอเนาะ

ยังเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเนื้อหาที่ไม่ทันสมัย	ต้องเพิ่ม

เนื้อหาวิชาการเพิ่มเติมจากเนื้อหาของศาสนา	ต้องศึกษา	2	

หลักสูตรในโรงเรียนสามัญด้วย	เพื่อให้สามารถมีความรู้	

มีทัศนคติ	มีโลกกว้าง	ดังนั้นการปรับปรุงระบบการศึกษาจึง

เป็นสิ่งจำเป็น	เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตให้ทันกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลก	ให้คนเข้าใจมุสลิมมากขึ้น	อยู่ร่วมกับคน

อื่นได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี	จะเห็นได้ว่าบทบาทของ

เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้นำมุสลิมสายกลางที่เป็นที่ยอมรับ	

และหากได้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาดังที่ได้กล่าวไปแล้ว	

คุณภาพชีวิตของของชาวมุสลิมอาเซียนจะต้องดีขึ้นอย่าง

แน่นอน	 	

	

	 กล่าวโดยสุรป จะเห็นได้ว่าประเด็นที่เลขาธิการ

อาเซียนได้เสนอแนะในด้านการเตรียมความพร้อมนี้มุ่งเน้นใน

เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนเป็นสำคัญ	เป็นภาระ

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของสถาบันการศึกษา	บุคลากรทางการศึกษา

ที่จะช่วยเร่งสร้าง	เร่งพัฒนาคุณภาพของคนให้สามารถเอาตัว

รอดและสามารถแข่งขันต่อสู้กับโลกภายนอก	โดยที่ก็ยัง		
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คงต้องรักษาตัวตนค่านิยมที่ดีงามของเราไว้	พร้อมทั้งเคารพ

และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่นด้วย	และภาพ

รวมของทัศนะของเลขาธิการอาเซียนต่อการเตรียมความ

พร้อมของไทยในปี	2558	นั้น	เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คนไทยและ

ประเทศไทยเข้าใจ	เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ

ของการเป็นประชาคมอาเซียนได้มากขึ้น	ที่เป็นเวทีแห่งโอกาส

อันมากมายและความท้าทายใหม่ๆ	ที่ต้องเตรียมพร้อม	แต่ผล

สำเร็จในการที่ไทยจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสที่

เกิดขึ้นมากมายนี้ได้อย่างไรนั้น	ก็อยู่ที่การเตรียมความพร้อม

ของคนในชาติและการดำเนินงานของรัฐบาลอย่ างมี

ประสิทธิภาพ	ที่จะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของประเทศไทย

ในอนาคตนั่นเอง	
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